
sþ. 546. Fyrirspurn [298. mál]
til viðskiptaráðherra um erlend leiguskip.

Frá Eiði Guðnasyni.

Hve mörg erlend leiguskip hafa verið í förum að og frá Íslandi á vegum íslenskra aðila
undanfarna tvo mánuði? '


